



วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2553

### พาณิชย์ขอชช.ตั้งโต๊ะซื้อข้าวไม่อัน

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) วันนี้ (9 มี.ค.) ที่ประชุมจะหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวราคาตกต่ำ โดยจะนำทุกข้อเสนอทั้งจากชาวนาและโรงสีให้ที่ประชุมพิจารณา ส่วนข้อเสนอจากกระทรวงพาณิชย์ จะขอให้การเปิดจุดรับซื้อข้าวสามารถให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการโดยเบ็ดเสร็จ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน เพราะการเปิดจุดรับซื้อบางส่วนที่เป็นขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ต้องผ่านความเห็นชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้กระบวนการเปิดจุดรับซื้อล่าช้า เช่น กรณีที่จังหวัดชัยนาทและอีกหลายพื้นที่

"วันนี้ (9 มี.ค.) ก็จะทำเสนอแนวทางแก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำ และข้อติดขัดการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว ซึ่งทั้งชาวนา โรงสี และกระทรวงเองก็มีข้อเสนอจะไปคุยกันและกำหนดแนวทางแก้ไข เพื่อให้แผนรับซื้ออย่างไม่อันครั้งนี้ สามารถแก้ไขปัญหาข้าวราคาตกลงได้โดยเร็ว" นางพรทิวา กล่าว

กระทรวงพาณิชย์กำลังประเมินสถานการณ์ ว่า ปริมาณข้าวเปลือกที่อยู่ในระบบอย่างแท้จริงว่า มีปริมาณมากน้อยเพียงใด เนื่องจากในช่วงนี้ ปริมาณข้าวเปลือกยังออกสู่ตลาดมาก แต่เกษตรกร ระบุว่า ไม่สามารถระบายข้าวเปลือกได้ ซึ่งได้รับรายงานว่ามีพ่อค้า และโรงสีบางกลุ่มในจังหวัดต่างๆ ที่囤ข้าวเปลือกไว้จำนวนมากเกรงว่าราคาจะตกต่ำ และอาจได้รับผลกระทบ จึงได้ยุ้งให้เกษตรกรในพื้นที่ของตนเองออกมาประท้วงและกดดันรัฐบาล ว่าไม่สามารถรับราคาที่ภาครัฐกำหนดไว้ได้ ขอให้กลับไปใช้ระบบจำนำอีกครั้ง ทั้งที่ในเรื่องของราคา กชช. มีการคำนวณต้นทุนที่บวกในค่าขนส่ง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาตลาด

"ปัญหาดังกล่าว สืบเกิดได้จากปริมาณข้าวที่เข้าโครงการรับซื้อล่าสุด มีจำนวนไม่ถึง 1.5 พันตันในรอบ 1 สัปดาห์ รวมของเดิมอีก 700 ตัน จึงเกิดคำถามว่าทำไมชาวนามาขายข้าวรัฐจำนวนน้อย ซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุม กชช. รับทราบข้อเท็จจริงว่า มีขบวนการยุ้งชาวนาให้นำรถอู่เต็นท์เข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่ม นปช. ปลายสัปดาห์นี้ และกำลังพิจารณาว่า การกระทำของกลุ่มพ่อค้า ถือว่าเข้าข่ายสร้างความปั่นป่วนราคาข้าวในตลาด ซึ่งสามารถเอาผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ "

ส่วนข้อเสนอที่สมาคมชาวนาไทย เรียกร้องให้รัฐบาลปรับระบบแทรกแซงราคาข้าวให้เกษตรกรใหม่ โดยเสนอให้รัฐบาลกลับมาใช้โครงการรับจำนำข้าวแปร่ง ราคาตันละ 12,000 บาท พร้อมทั้งเพิ่มปริมาณเข้าโครงการจากครอบครัวละ 25 ตัน เป็น 40 ตัน จะมีการเสนอเข้าที่ประชุม กชช. ด้วย แต่รัฐยืนยันใช้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ในการดูแลภาวะตลาดสินค้าข้าว

อย่างไรก็ตาม เรื่องราคาเชื่อว่าไม่นานสถานการณ์จะดีขึ้น เพราะการเปิดจุดรับซื้อข้าวครั้งนี้ รัฐประกาศรับซื้อไม่จำกัดจำนวน เชื่อว่าจะเป็นทางเลือกให้ชาวนามีทางออกในการขายข้าว ขณะเดียวกันจะเป็นการดึงชีพพลายออกจากตลาด จนส่งผลต่อระดับราคาในที่สุด

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัญหาข้าวราคาตกต่ำขณะนี้ มีหลายสาเหตุทั้งการลดค่าเงินต้องเวียดนามที่สัปดาห์นี้ ทำให้ข้าวสารชาวเวียดนามอยู่ที่ตันละ 385 ดอลลาร์ ลดลงจากตันละ 400 ดอลลาร์ ขณะที่ข้าวไทยยังเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 500 ดอลลาร์

นอกจากนี้ จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบปัญหาคุณภาพข้าวไทย ที่ลดลงขณะนี้ จากข้อมูลเบื้องต้นพบสาเหตุหลักๆ คือ คุณภาพลดลงจากการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดด และมีผู้นำข้าวจากเวียดนามที่มีราคาถูกกว่ามากมาผสม (เปาเกา) กับข้าวไทย ซึ่งเรื่องนี้กำลังตรวจสอบอยู่

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

### เทข่าว 3 แสตนชยใน AFET ชวนาเมินตั้งไ้ระบชื้อเหลว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมกำหนดแนวทางการเปิดระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 300,000 ตัน ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) สาเหตุที่ต้องระบายข้าวผ่าน AFET ก็เพื่อความโปร่งใสและที่สำคัญวิธีนี้สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริงจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมและจะไม่กระทบต่อราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งผลผลิตนาปรัง 2553 กำลังทยอยออกสู่ตลาด เนื่องจาก AFET จะทยอยส่งมอบสินค้าในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป คราวละ 100,000 ตันเท่านั้น ส่วนการระบายข้าวผ่านวิธีอื่นยังไม่มีการพิจารณาในช่วงนี้โดยเฉพาะวิธีการเปิดประมูลข้าวลอตใหญ่ ซึ่งเกรงว่าจะกระทบต่อราคาตลาดได้

"การยกเลิกประมูลข้าวสาร 500,000 ตันครั้งล่าสุด ไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นและภาวะการส่งออกของผู้ค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ เพราะเชื่อว่าปัจจุบันในตลาดยังมีข้าวเหลืออยู่ในมือเอกชน โดยเฉพาะข้าวนาปี 52/53 ที่รัฐไม่ได้รับจำหน่ายและภาคเอกชนซื้อเก็บกันค่อนข้างมาก น่าจะเพียงพอต่อการใช้ส่งออกในช่วงนี้ แต่ข้าวที่ออกนี้อาจมีปริมาณตั้งตัวน่าจะมาจากเรื่องการต่อรองราคา ที่ก่อนหน้านี้ภาคเอกชนซื้อเข้ามาเก็บไว้ราคาสูง แต่พอตอนี่ราคาตกทำให้ยังไม่อยากขายข้าวออกมา" นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบหาต้นตอปล่อยข้าวทุบราคาข้าว กำลังอยู่ระหว่างหาข้อมูลผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการปล่อยข้าว ซึ่งน่าจะได้ผลสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์ ขณะเดียวกันจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาปล่อยข้าวทุบราคาข้าวที่เกิดขึ้นด้วย เพราะที่ผ่านมาเมื่อรัฐบาลมีแผนเปิดระบายข้าว ก็จะมีการปล่อยข้าว จนทำให้รัฐบาลเสียโอกาสในการขายข้าว อาจจะต้องส่งเสริมการบูรณาการกับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับระบบฐานข้อมูลให้ใช้อ้างอิงได้ แทนการพึ่งพาข้อมูลจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว

ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือก รอบที่ 1 และรอบที่ 2 และมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2553 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2553 โดย 1) ข้าวเปลือก (รอบที่ 1 นาปี) ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 9,074 บาท อัตราชดเชย ต้นละ 926 บาท, ข้าวเปลือกปทุมธานี ต้นละ 11,313 บาท ไม่ต้องชดเชย, ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 10,665 บาท ไม่ต้องชดเชย และ 2) ข้าวเปลือก (รอบที่ 2 นาปรัง) ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 9,074 บาท อัตราชดเชยต้นละ 926 บาท, ข้าวเปลือกปทุมธานี ต้นละ 11,313 บาท ไม่ต้องชดเชย และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 10,665 บาท ไม่ต้องชดเชย ส่วนมันสำปะหลังเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 1.86 บาท ไม่ต้องชดเชย

ด้านราคาข้าวที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตั้งไ้ระบชื้อ ณ จุดรับซื้อของรัฐบาลตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี 2552/2553 ราคาข้าวเปลือกเจ้าต้นละ 9,074 บาท, ราคาข้าวเปลือกเจ้า 10% ต้นละ 8,874 บาท และราคาข้าวเปลือกเจ้า 25% ต้นละ 8,474 บาท

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การเปิดระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลผ่านทาง AFET จะถือเป็นวิธีการที่โปร่งใสก็ตาม แต่ตลาดล่วงหน้ามีผู้ส่งออกข้าว-โรงสีเข้าไปเทรดเพียงไม่กี่ราย ก่อให้เกิดการผูกขาดจากผู้ซื้อ จึงมีสิทธิที่ราคาข้าวในตลาดจะร่วงลงอีก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

### ชงนยภช ถกกชช.แก้ภัยแล้ง โรงสีไ้ไม่เกียวสต็อกข้าวรัฐ

นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เปิดเผยว่า จะเสนอให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน กขช.เรียกประชุมคณะกรรมการ ภายในวันที่ 10 มี.ค. นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ก่อนหน้านี้ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบถึงสถานการณ์ความจำเป็นขึ้นทั่วประเทศ ว่า อยู่ที่ 65% ของความจำเป็นของขึ้นโดยรวม ซึ่งเป็นระดับที่ลดต่ำ 5-6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดย กขช.จะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือและหามาตรการแนวทางแก้ปัญหาเหล่านี้ต่อไป

“เมื่อวันที่ 4 มี.ค. มีเกษตรกรนำตัวอย่างข้าวเปลือกมาให้ผมดู พบว่าเมล็ดข้าวลีบ สาเหตุเป็นเพราะข้าวไม่ได้รับน้ำเพียงพอ เราจึงต้องเร่งเข้าไปดูแลในเรื่องนี้” นายไทรรงค์ กล่าว

ส่วนกรณีที่น่าในแม่น้ำโขงแห้งลงมาก เนื่องจากจีนกักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนที่อยู่ต้นแม่น้ำโขงนั้น นายไทรรงค์ กล่าวว่า คงต้องให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เจรจา แต่กรณีเกี่ยวกับเรื่องน้ำนั้นก็มีกฎหมายระหว่างประเทศดูแลอยู่แล้ว แต่ต้องยอมรับว่าหากว่ากันตามกติกาขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) แล้ว ทุกประเทศมีศักดิ์ศรีเท่ากัน แต่ในทางปฏิบัติพบว่าแต่ละประเทศไม่มีความเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามวันที่ 6 มี.ค. 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งตนจะส่งที่ปรึกษาเข้าร่วมหารือด้วย

นายชาญชัย รัชชานานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ข้าวของรัฐบาลที่อยู่ในการดูแลของโรงสีมีเพียง 700 ตัน เป็นข้าวจากโครงการตั้งโต๊ะรับซื้อเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ส่วนการตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐที่มีอยู่ 5.6 ล้านตันข้าวสาร ทั้งหมดอยู่ในคลังกลางของรัฐหรือเป็นคลังที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) เข้าจากเอกชนซึ่งบางส่วนอาจมีเจ้าของเป็นโรงสีแต่การดูแลข้าวดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับของ อคส.ทั้งหมด

ดังนั้น จึงไม่เชื่อว่าการตรวจสอบสต็อกข้าวครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อหาตัวคนลักลอบนำข้าวไปขายช่วงราคาดี ไม่ส่งผลต่อระดับราคาข้าวปัจจุบัน แต่มองว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าข้าวรัฐบาลอยู่ครบช่วงที่นายไทรรงค์ เข้ามารับผิดชอบงานด้านนี้มากกว่า โดยเห็นด้วยกับการตรวจสอบข้าวอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสมบัติของชาติที่ต้องกวดขันให้อยู่ครบจำนวนและคุณภาพ

“การตรวจสอบสต็อกเป็นสิ่งที่จะต้องทำ ผมยืนยัน และต้องทำบ่อยๆ แต่ข้าวการตรวจสอบสต็อกคราวนี้น่าจะเข้าใจผิดมากกว่าว่าจะมาเช็คโรงสีว่าแอบนำข้าวรัฐไปขายหวังส่วนต่างกำไร ซึ่งความจริง ทำได้ยากมากเพราะข้าวไม่ได้อยู่กับเรา อยู่ในคลังกลางของรัฐทั้งนั้น การตรวจสอบสต็อกมีการดำเนินการหลายส่วน ทั้งช่วงการขอแพ็คเกจเครดิตจากธนาคารเพื่อดำเนินการโครงการจัดเก็บข้าว และแผนการตรวจประจำเฉลี่ยเดือนละครั้ง รวมถึงการสุ่มตรวจที่รัฐดำเนินการอยู่แล้ว และข้าวที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลเป็นข้าวสารทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับโรงสีแล้วแต่เมื่อเกิดข้อสงสัยใดๆ ขึ้นก็มักหาว่าโรงสีเป็นผู้ร้าย ส่วนที่ไม่ดีก็มีแต่ส่วนที่ดีก็มาก” นายชาญชัย กล่าว

สำหรับแผนการดูแลราคาข้าวผ่านการตั้งโต๊ะรับซื้อยอมรับว่า อาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควร เพราะขณะนี้โรงสีขาดความมั่นใจในการดำเนินโครงการเพราะรัฐบาลยังไม่มีมาตรการชัดเจนการจัดการกับข้าวที่รับซื้อมา ทั้งที่โรงสีมีข้อจำกัดด้านสถานที่เก็บ ซึ่งสมาคมฯได้เสนอแนวทางดำเนินการให้กรมการค้าภายในส่งต่อให้คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาแล้ว

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า การที่รัฐออกมาระบุว่าจะตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐเนื่องจากสงสัยว่า มีผู้ลักลอบนำข้าวไปขายในช่วงข้าวราคาดี น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะข้าวรัฐส่วนใหญ่อยู่ในโกดังกลางและข้าวทั้งหมด 5.6 ล้านตัน เป็นข้าวสารที่ยากต่อการลักลอบนำไปจำหน่าย เนื่องจากการนำข้าวใหม่หรือข้าวชนิดอื่นไปเก็บไว้ในโกดังแทน สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ง่าย เพราะลักษณะข้าวจะต่างกันค่อนข้างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม มีโรงสีบางส่วนที่เปิดโกดังให้รัฐบาลเช่าเพื่อฝากเก็บข้าว ส่วนนี้ก็ไม่น่าจะมีพฤติกรรมดังกล่าวด้วยเหตุผลข้างต้น ดังนั้นการออกมาให้ข่าวว่าจะตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐ จึงไม่น่าจะเกิดประโยชน์ในแง่การดูแลราคาข้าวที่กำลังตกต่ำขณะนี้ โดยรัฐหวังว่าโรงสีที่นำข้าวรัฐไปขายจะเร่งซื้อข้าวจากตลาดไปเติมเต็มเป็นการดึงชีพพลายออกจากตลาดได้บางส่วนนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมาก

ทั้งนี้ การดูแลราคาข้าวให้ปรับตัวสูงขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับระบบให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากโครงการดูแลสินค้าเกษตรปัจจุบันรัฐบาลใช้นโยบายประกันรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลรายได้ไม่ใช่การผลักดันราคาให้สูงขึ้น ผิดกับโครงการรับจำนำ ปัญหาความไม่เข้าใจระบบประกันรายได้ของชาวนาเป็นสาเหตุให้เกิดการประท้วงในพื้นที่ต่างๆ

สำหรับราคาข้าวล่าสุดวานนี้ (5 มี.ค.) สมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่า ข้าวเปลือกขาว 5% ที่จังหวัดปทุมธานี (ความชื้น 15%) ต้นละ 9,000 บาท ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้นละ 9,100-9,200 บาท จังหวัดพิจิตร ความชื้น 15% ต้นละ 8,800 ความชื้น 25-30% ต้นละ 7,400 บาท ข้าว 100% ความชื้น 15% ต้นละ 9,700 บาท

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตนเตรียมหารือกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเป็นไปได้ เพื่อประเมินต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังใหม่ รวมถึงความเสียหายจากภัยแล้งและเพลี้ยกระโดด หลังจากกลุ่มชาวนาเรียกร้องขอปรับขึ้นราคาประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในการปลูกข้าวนาปรังในปีี้จากต้นละ 10,000 บาท เป็น 12,000 บาท ก่อนเสนอนายกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กชช. ต่อไป

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะปรับขึ้นราคาประกันรายได้ เพราะขณะนี้ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งกว่าต้นละ 100 ดอลลาร์ ทำให้คำสั่งซื้อและการขยายตลาดทำได้ยาก พร้อมแนะนำรัฐบาลแก้ปัญหาหาราคาข้าวตกต่ำ โดยเร่งทำความเข้าใจกับชาวนา

## รัฐไล่บีโรงสีสั่งเช็คสต็อกต้นราคาข้าว

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำขณะนี้ ว่า ความเดือดร้อนของชาวนาไม่ได้เกิดจากระบบประกันรายได้เกษตรกรเกี่ยวละ 1 หมื่นบาท แต่ที่ชาวนาเดือดร้อนมาจากปัญหาภัยแล้งและเพลี้ยกระโดด จนทำให้ผลผลิตเสียหาย ซึ่งต้องแยกปัญหาออกจากกัน และรัฐบาลต้องหาทางช่วยเหลือทางอื่น ไม่ใช่ปรับราคา ส่วนชาวนาที่รับขายข้าวเพราะความชื้นมาก ก็เก็บหลักฐานไว้ รัฐบาลจะช่วยเหลือ

ส่วนการแก้ปัญหาขายข้าวนั้น ตนจะเดินทางไปเจรจาขยายตลาดแอฟริกา และกลุ่มอาหรับ เพราะขณะนี้มีความต้องการข้าวสูง เพราะปัญหาภัยแล้ง แต่ช่วงนี้ชะลอสั่งซื้อข้าวจากไทย ซึ่งก่อนเจรจาตลาดต่างประเทศต้องไล่เช็คสต็อกข้าวรัฐบาลก่อนว่ามีปริมาณเท่าใด เพื่อบริหารจัดการสต็อกได้ถูกต้อง แต่ขณะนี้ ยืนยันไม่มีการระบายข้าวในสต็อก

กรณีมีชาวนาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาหาราคาตกต่ำนั้น นายไตรรงค์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาด้วยท่าไม้เกิดประโยชน์ ใช้ปากดีกว่า เพราะเราก็มีใจแก้ไขอยู่แล้ว และยังมีบางกลุ่มเข้ามาผสมโรง ทำให้เกิดความวุ่นวาย บ้านเมืองต้องมีหลัก ตนดูแลก็ต้องมีหลัก ไม่ใช่โอนอ่อนผ่อนตาม

นอกจากนี้ บางส่วนยังเป็นการเคลื่อนไหวของมือบการเมือง หรือกลุ่มพวกที่เคยได้ประโยชน์ เคยโกงและร่ำรวยมาจากโครงการจำนำข้าว ก็ต้องการให้กลับไปใช้โครงการจำนำ อย่างไรก็ตาม จะไม่สกัดกันแต่จะใช้วิธีชี้แจง ซึ่งชาวนามีสติปัญญาอยู่แล้ว

"ผมก็ลูกชานา คนที่ยุ่งเหยิงอาจไม่ใช่ลูกชานา ระบบประกันที่ทำอยู่ตอนนี้ดีแล้ว ชานาได้ประโยชน์ 3 ล้านครอบครัว แต่การจำหน่ายได้ประโยชน์ 3 แสนราย และประโยชน์กระจุกตัว คนพวกนี้ได้ประโยชน์จากประกันราคาข้าว แต่ชานาถูกเอาเปรียบ คนยุคนี้ไม่ใช่ลูกชานา แต่พยายามจะโยนให้เกิดความปั่นป่วน ทำให้การเคลื่อนไหวแสดงความเป็นพอใจ จึงมีทั้งปัญหาข้าวจริง กับส่วนที่พยายามโยนเรื่องอื่นๆ"

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบข้าวรัฐ 5.6 ล้านตัน ส่วนที่ฝากเก็บไว้กับโรงสี จะทราบข้อมูลว่ามีการลักลอบนำข้าวไปขายในตลาด เพื่อหวังกำไรจากราคาที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้หรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการใน 1 สัปดาห์ ส่วนการยื่นหนังสือของสมาคมชานา ที่เรียกร้องให้เปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2553 ราคาข้าวชาวดันละ 1.2 หมื่นบาทนั้น ดำเนินการได้ยาก เพราะนโยบายรัฐบาลยืนยันใช้โครงการประกันรายได้เป็นหลัก แม้โครงการนี้จะมีปัญหาความล่าช้าโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่ก็เร่งแก้ไข

"เราเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ เรื่องเปิดโครงการรับจำนำตอนนี้ยาก ส่วนราคาเชื่อว่าถ้าดูแลให้ดี ราคาตลาดจะกลับมาสูงได้ไม่ยาก"

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายไตรรงค์ ได้สั่งให้ นางพรทิวา เช็คสต็อกข้าวรัฐบาลในโกดังกลางและโรงสีข้าวทั่วประเทศ จำนวน 5.6 ล้านตัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเช็คสต็อกข้าวในพื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ส่วนการเปิดจุดรับซื้อข้าวรัฐบาล ว่า เปิดไปแล้ว 26 จุดใน 10 จังหวัด แบ่งเป็น นครสวรรค์ 4 จุด พิษณุโลก 3 จุด เชื่อว่าสัปดาห์นี้จะเปิดได้กว่า 30 จุด ที่ผ่านมามีข้อมูลตรวจเช็คไปบ้างแล้ว แต่ขณะนี้ สถานการณ์ข้าวที่อยู่ในมือผู้ส่งออกอยู่ในสถานการณ์ตึงตัว เพราะข้าวส่วนใหญ่อยู่ในมือรัฐบาลและรัฐบาลยังไม่มีนโยบายระบายข้าวช่วง 3-4 เดือนนี้ หากผู้ส่งออกต้องการข้าว ก็ให้ไปซื้อข้าวกับโรงสี หรือเกษตรกรโดยตรง

"การที่รัฐบาลสั่งตรวจสต็อกอีกครั้ง เพราะเกรงว่าอาจจะมียกยอก นำข้าวในโกดังหรือโรงสีไปขาย จึงต้องตรวจเช็คข้อมูลต่อเนื่อง หากพบการกระทำดังกล่าว ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนจะเข้าข่ายยกยอก จะถูกดำเนินคดี ขึ้นบัญชีดำ ยึดใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งการตรวจสอบจะเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน"

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า การเช็คสต็อกข้าวเป็นสิ่งที่ดี หากจะเร่งตรวจสอบสต็อกข้าวในส่วนของโรงสี และของรัฐบาลด้วย เพราะเป็นไปได้ว่าจะมีการนำข้าวที่รัฐฝากเก็บไว้ไปขายทำกำไร ส่วนข้าวสารหากจะนำไปหมุนเวียนเพื่อทำกำไรส่วนต่างราคาเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่ข้าวเปลือกมีความเป็นไปได้สูง ทั้งนี้ เชื่อว่าหากพฤติกรรมดังกล่าวมีจริง การตรวจสต็อก จะทำให้ผู้ที่นำข้าวรัฐไปขายต้องเร่งหาซื้อข้าวมาเติมสต็อก แม้ดำเนินการเอาผิดไม่ได้ แต่เป็นผลดีในแง่การดึงซัพพลายออกจากตลาด

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำขณะนี้ เกิดจากการกักตุนเพื่อเก็งกำไร เพราะเชื่อว่าราคาข้าวจะสูงขึ้น แต่ความจริงความต้องการไม่สูงดังที่คาด อาทิเช่น อินเดีย เดิมมีแผนนำเข้าข้าว 1-2 ล้านตัน ขณะนี้ยังไม่นำเข้า และข้าวไทยยังต้องแข่งขันกับเวียดนาม ที่ราคาต่ำกว่าไทยตันละ 100 ดอลลาร์

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ราคาข้าวจะปรับตัวดีขึ้นใน 1-2 สัปดาห์นี้ หลังรัฐเปิดรับซื้อข้าวเกษตรกร ขณะนี้ ดำเนินการแล้ว 28 แห่ง ซึ่งการหารือกับโรงสีชาวนั้น จะเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) พิจารณาเงื่อนไขรับฝากข้าวเพิ่มเติม ได้แก่ โรงสีที่เข้าร่วมโครงการต้องรับซื้อข้าวเปลือกคืนจากรัฐบาล ทำได้ 2 ทาง คือ 1. ฝากข้าวไว้ 1 เดือน ให้โรงสีทำสัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดสินค้านำเข้า (อ.ต.ก.) ต้องรับซื้อคืนในเวลากำหนด โดยไม่รับค่าฝากเก็บ และรักษาคุณภาพ ในอัตราตันละ 55 บาทต่อเดือน 2. ฝากข้าวไว้ 3 เดือน ให้โรงสีทำสัญญากับ อคส.และ อ.ต.ก. ให้ซื้อคืนข้าวในเวลากำหนด จะได้รับค่าฝากเก็บ กรณีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการไม่ซื้อข้าวเปลือกคืน ให้ระบุในสัญญา โดยโรงสีจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพ อัตราตันละ 55 บาทต่อเดือน

"สาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำลงน่าจะมาจากผลทางจิตวิทยา ราคาอ้างอิงสัปดาห์นี้เทียบกับสัปดาห์ก่อนราคาลดลง และที่ผู้ส่งออกข้าวไม่มีคำสั่งซื้อช่วงนี้ แต่เชื่อว่าหลังจากรัฐแก้ปัญหาต่างๆ แล้ว ภายใน 1-2 สัปดาห์ จากนี้ราคาจะปรับตัวดีขึ้น ส่วนการให้ตรวจสอบสต็อกข้าวขณะนี้ยังไม่ได้รับคำสั่ง"

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวภายหลังการยื่นหนังสือขอเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง 2553 ให้นางพรทิวา พิจารณา เพราะสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกขณะนี้ลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับเกษตรกรมีปัญหาโรคระบาด-แมลง และภัยแล้งจนผลผลิตลดลง

ขณะที่โครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ผ่านมา ไม่สามารถชดเชยให้เกษตรกรได้ รวมทั้งโครงการล่าช้าและไม่ส่งผลดีต่อการค้าข้าว จนทำให้เกษตรกรไม่มั่นใจ จนมีการชุมนุมประท้วง ดังนั้น สมาคมชาวนาไทย จึงเสนอให้รัฐบาลนำโครงการรับจำนำข้าวนาปรังปี 2553 กลับมาดำเนินการเร่งด่วน โดยรับจำนำข้าวเปลือก 5% ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาตันละ 1.2 หมื่นบาท เพื่อช่วยเกษตรกรที่เดือดร้อนจากต้นทุนสูงขึ้น และผลผลิตลดลง รวมทั้งดึงข้าวส่วนเกินออกจากตลาด เพื่อยกระดับราคาข้าวขึ้นด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว ในช่วงวันที่ 1-28 ก.พ.2553 มีจำนวน 356,513 ตัน มูลค่า 174.752 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าว ในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 6 มี.ค. 2553 มีจำนวน 761,539 ตัน มูลค่า 362.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีการส่งออก 1,019,129 ตัน มูลค่า 406.263 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ได้ประกาศราคาส่งออกขั้นต่ำ (floor price) สำหรับข้าว 5% ไร่ที่ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ราคาในตลาดอยู่ที่ประมาณ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟไอบี ส่วนข้าว 25% ราคาอยู่ที่ 330 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เวียดนามส่งออกข้าวได้เพียง 350,000 ตัน ลดลง 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 สัญญาการส่งออกข้าวต่าง ๆ ได้ลดลงเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากผู้นำเข้าหลายรายกำลังรอการลดลงของราคาของข้าว โดยในไม่กี่เดือนข้างหน้า เวียดนามจะดำเนินการส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์จำนวน 1.85 ล้านตัน ตามสัญญา ซึ่งจะทำให้ชาวนาขายข้าวที่เก็บเกี่ยวช่วงฤดูหนาวไปไม่ผลได้ในราคาที่สูงขึ้น

นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเวียดนามซื้อข้าวเพิ่มจำนวน 50,000 ตัน โดยใช้งบประมาณรวม 21.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามยังอนุมัติงบประมาณ 1.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซ่อมบำรุงโกดังเก็บสำรองข้าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ราคาข้าวได้ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง แม้ว่าสมาคมอาหารเวียดนาม ได้เรียกร้องให้บริษัทสมาชิก 30 บริษัทเข้าไปรับซื้อข้าวจากชาวนาจำนวน 1 ล้านตัน โดยจะเริ่มซื้อ 600,000 ตัน ในเดือนมีนาคม 2553 และอีก 400,000 ตัน ในเดือนเมษายน 2553 โดยหลังจากนั้น อาจจะมีการรับซื้อเพิ่มเติมอีก หากชาวนายังคงมีข้าวค้างอยู่ในมือจำนวนมาก

สมาคมฯ กำหนดราคาซื้อข้าวขั้นต่ำไว้ที่กิโลกรัมละ 4,000 ด่ง (ประมาณ 7.30 บาท) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามจะออกกฎหมายเพื่อป้องกันการทุบตลาด โดยจะมีบทลงโทษบริษัทที่ขายข้าวในราคาต่ำกว่าราคาประกันขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม ชาวนาจำนวนมากยังเห็นว่า ราคาพื้นฐานดังกล่าวต่ำเกินไป โดยราคาที่เหมาะสมน่าจะอยู่ระหว่าง 5,000 – 5,500 ด่ง/ 1 กิโลกรัม

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามเปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารทะเลเวียดนามช่วง 2 เดือนแรกของปี 2553 มีมูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 โดยในเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียว เวียดนามมีมูลค่าการส่งออก 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกข้าวลดลงในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2553 โดยเวียดนามส่งออกข้าวได้จำนวน 764,000 ตัน ลดลง 27% และมีมูลค่า 411 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 12.5 %

ในปี 2553 คาดว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร ของป่า และอาหารทะเลเวียดนาม จะมีมูลค่าประมาณ 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า รัฐบาลอินเดียได้อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ (non-basmati rice) จำนวน 20,000 ตัน ไปยังประเทศศรีลังกา และจำนวน 25,000 ตัน ไปยังประเทศเนปาลได้ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้บริษัท PEC Ltd. ดำเนินการส่งออกไปยังประเทศศรีลังกา และบริษัท MMTC Ltd ส่งออกไปยังประเทศเนปาล

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงให้โควตานำเข้าข้าวไทยที่ 0% ในปริมาณโควตา 367,000 ตัน และ 50,000 ตัน สำหรับข้าวคุณภาพดี โดยจะมีผลไปถึงปี 2557 ซึ่งทั้ง 2 ประเทศจะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย และจากการที่สามารถเจรจาจนได้สำเร็จในครั้งนี้ ทำให้ไทยพร้อมที่จะให้สัตยาบรรณในความตกลงการค้าสินค้าในอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) นอกจากนี้ จากข้อมูลในปีที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าว 2 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าวคุณภาพต่ำจากเวียดนาม โดยมีการนำเข้าจากไทย 138,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

ในปี 2553 นี้ อินโดนีเซียมีโอกาสที่จะส่งออกข้าว เพราะคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะเน้นไปที่การส่งออกข้าวคุณภาพดี แต่ขณะนี้รัฐบาลยังคงห้ามการส่งออกข้าวคุณภาพปานกลางเนื่องจากต้องใช้บริโภคในประเทศจำนวนมาก อย่างไรก็ตามรัฐบาลอาจมีการอนุญาตการส่งออกข้าวคุณภาพปานกลางได้ในภายหลังหากมีสต็อกเพียงพอแล้ว คือ ประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ปริมาณข้าวที่เก็บในคลังของรัฐบาลมีประมาณ 400,000 ตัน ทั้งนี้ ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปีนี้อินโดนีเซียจะสามารถผลิตข้าวได้เพียงพอ กับปริมาณความต้องการในประเทศ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ญี่ปุ่น

ผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์การเกษตร (Central Union of Agricultural Co-Operatives) หรือ JA-Zenchu ในฐานะกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นในฐานะผู้ซื้อข้าวโพดรายใหญ่ที่สุดของโลก อาจเพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้จำนวน 300,000 เมตริกตัน เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และทดแทนการนำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลี เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้บ -ประมาณ 217 พันล้านเยน เพื่อสนับสนุน

การผลิตถั่วเหลือง ข้าวสาลี ัญพืชอาหารสัตว์และข้าว โดยผู้ผลิตอาหารสัตว์ยินดีที่จะใช้ัญพืชแทนการนำเข้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น พื้นที่ปลูกข้าวเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์อาจเพิ่มขึ้นเป็น 312,500 ไร่

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นาย Masahiko Yamada รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตร ญี่ปุ่นได้ให้ข้อมูลว่า ในปี 2552 ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11 ล้านตัน โดยเป็นการนำเข้าร้อยละ 96 ทั้งนี้ ญี่ปุ่นสามารถปลูกข้าว สำหรับอาหารสัตว์ได้หากรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาปลูกข้าว และใช้พันธุ์ข้าว ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะปรับปรุงพันธุ์ข้าวในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งจะทำได้ผลตอบแทน สูงกว่าเดิมร้อยละ 30 เป็น 1 ตันต่อ 0.625 ไร่ และจะใช้เงินงบประมาณ 545 ล้านบาทใน โครงการปลูกข้าวเป็น อาหารสัตว์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรหลายรายที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากข้าวสำหรับเป็นอาหาร (Food-rice) ทำรายได้สูงกว่าถึง 10 เท่าของราคาจำหน่ายข้าวสำหรับอาหารสัตว์ในญี่ปุ่น ซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 – 30,000 เยนต่อตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

